

VISIONLINK™ – ข้อตกลงในการใช้งานและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง

ยินดีต้อนรับสู่ VISIONLINK™ เอกสารนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน (รวมเรียกว่า **"ข้อตกลงการใช้งาน"** หรือ **"ข้อตกลง"**) ซึ่งนำไปใช้กับการบริการ การจัดการทรัพย์สินที่ทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ (พร้อมกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ บริการ และ API ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด **"บริการของ VisionLink"**) จัดทำขึ้นโดย บริษัท VirtualSite Solutions LLC ("**VSS**" "**เรา**" หรือ "**พวกเรา**") และโฮสต์และจัดจำหน่ายโดย Trimble Inc. และบริษัทในเครือ ("**Trimble**") หรือ Caterpillar Inc. และบริษัทในเครือ ("**Caterpillar**") และทำให้มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ VisionLink (ที่ "**ไซต์**") ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ

ท่านซึ่งเป็นบุคคลหรือบริษัทหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (เรียกรวมกันว่า **"ท่าน"** หรือ **"ลูกค้า"**) จะได้รับอนุมัติการเข้าถึงเพื่อใช้ **"บริการของ VisionLink"** เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจภายในองค์กรของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่าท่านเป็นสมาชิกบริการของ VisionLink บริการใดบริการหนึ่งหรือหลายบริการ (แต่ละบริการเรียกว่า **"สมาชิกบริการ"**) และท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ หากท่านกำลังตกลงตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ในนามของบริษัทหรือองค์กรอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมาย ท่านแสดงตนว่าท่านมีอำนาจในการผูกพันองค์กรดังกล่าวและบุคลากรขององค์กรตามสัญญา

ไม่ว่าท่านซื้อหรือได้มาซึ่งการเป็นสมาชิกบริการของ VisionLink โดยตรงจาก Caterpillar หรือจาก Trimble หรือผ่านพอร์ทัลธุรกรรมร้านค้า VisionLink หรือโดยอ้อมจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการของ VisionLink หรือผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่าน (โดยรวม **"ทรัพย์สิน"**) เมื่อท่านคลิก **"โอเค"** **"ยอมรับ"** **"ตกลง"** **"ส่ง"** หรือปุ่มใดๆ ที่แสดงถึงการยอมรับข้อตกลง และ/หรือ เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้ VisionLink และ/หรือไซต์ ท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและบริการของ VisionLink และท่านตกลงว่าจะได้รับการผูกพันตามข้อตกลงที่ประกาศอยู่ในข้อตกลง นอกจากนี้ ตามข้อ 8.2 ด้านล่าง การที่ท่านยังคงใช้งานบริการของ VisionLink ต่อไปภายหลังจากที่มีการประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลง จะถือว่าท่านยินยอมรับการแก้ไขดังกล่าว ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อผูกพัน ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านและ VSS และเจตนาให้มีผลบังคับเสมือนว่าท่านได้ลงนามในข้อตกลงในการใช้งาน

การใช้บริการของ VISIONLINK

และไซต์นี้เสนอให้ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านยอมรับข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ

ข้อตกลงประกอบไปด้วยการสละสิทธิ์เรียกร้องในการรับประกันและความรับผิด (ดูข้อ 5.4, 10, 11, 12 และ 14.1 ด้านล่าง) บทบัญญัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการรับรองของเรา

หากท่านเป็นลูกค้าของบริการจัดการทรัพย์สินอื่นที่ Trimble, Caterpillar หรือผู้ผลิตทรัพย์สินของท่านเป็นผู้จัดทำให้ และท่านกำลังย้ายไปยัง VisionLink ในฐานะระบบทดแทนบริการดังกล่าว ท่านเข้าใจว่าข้อตกลงในการใช้งาน ข้อตกลงในการบริการ หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่บังคับใช้กับบริการอื่นดังกล่าวจะไม่บังคับใช้กับการที่ท่านใช้บริการของ VisionLink

สำเนาของข้อตกลงฉบับปัจจุบันสามารถเข้าถึงและดูในเวลาใดก็ได้จากหน้าหลักของไซต์

เราแนะนำให้ท่านพิมพ์และเก็บสำเนาข้อตกลงนี้ไว้เพื่อการอ้างอิง หากท่านไม่ยอมรับตามข้อตกลง

ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้หรือเข้าถึงบริการของ VisionLink หรือไซต์ และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการดังกล่าว

ข้อตกลงในการใช้งานบริการของ VisionLink และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง

1. บริการแอปพลิเคชัน

- 1.1 คำอธิบายทั่วไป บริการของ VisionLink นี้เป็นบริการบนซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการของ VisionLink นั้นรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ("**ข้อมูล**") ที่คุณทำขึ้นภายใต้ทรัพย์สิน รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ จากทรัพย์สินที่มีระบบ VisionLink ที่สนับสนุนโดยอุปกรณ์ติดตามการใช้งาน ("**อุปกรณ์วีแอล**") หรือ สร้างขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวที่ทำให้มีขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการของ VisionLink ปิด API จากตัวคุณหรือผู้อื่น การติดต่อผ่าน VPN หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระบบสารสนเทศที่คล้ายคลึงกัน หลังจากเปิดใช้อุปกรณ์วีแอลแล้ว VSS และผู้จัดจำหน่าย และบริษัทในเครือ และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทั้งหลาย บริษัทผู้ให้บริการ และตัวแทนจำหน่าย สามารถประมวลผล ใช้ เผย และโอนข้อมูลที่รวบรวม (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 3) เพื่อให้เนื้อหา ฟังก์ชันการใช้งาน รายงาน และบริการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์วีแอลจำเป็นต้องเปิดใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานร่วมกับบริการของ VisionLink ได้ หากต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ท่านต้อง (1) ยอมรับเงื่อนไขในการชำระเงินและข้อตกลงที่บังคับใช้กับการเป็นสมาชิกบริการของท่าน (2) ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้และ (3) ยินยอมให้มีการส่งและใช้ข้อมูลที่สร้างจากทรัพย์สินของท่านตามที่อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 6.1 ด้านล่าง

บริการของ VisionLink ให้ไว้ตามแผนการเป็นสมาชิกบริการหลากหลายแบบแผน (**“แผนการให้บริการ”**) และดังนั้นจึงอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แสดงไว้ที่ร้านค้าของ Trimble สำหรับพอร์ทัล VisionLink หรือที่รวมอยู่ในเอกสารการสั่งซื้ออื่นๆ หรือข้อตกลงกับ Caterpillar หรือ ตัวแทนจำหน่ายบริการของ VisionLink ของท่าน

1.2 ระบบการสื่อสารของบุคคลภายนอก

คุณลักษณะบางประการของบริการของ VisionLink ต้องใช้ระบบการสื่อสารของบุคคลภายนอก เช่น ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์ไร้สาย หรือระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (แต่ระบบเรียกว่า **“ผู้ให้บริการการสื่อสาร”**) บริษัทตัวแทนของ VSS ทั้งหมด ไม่รับผิดชอบต่อการมีให้ใช้ คุณภาพ หรือผลการทำงานของระบบสื่อสารแบบไร้สายหรือผ่านดาวเทียม หรืออุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการการสื่อสารจัดหาให้ผู้ให้บริการการสื่อสารจะรับผิดชอบบริการและอุปกรณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อกับบุคคลภายนอก

องค์ประกอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริการของ VisionLink อนุญาตให้มีการสื่อสาร การโอน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการของ VisionLink และทรัพย์สินอุปกรณ์ หรือระบบที่ผลิตโดยผู้ผลิตบางราย บริษัทตัวแทนของ VSS ทั้งหมดไม่มีอำนาจควบคุมรูปแบบ หรือคุณภาพของข้อมูลที่สร้างจากหรือส่งโดยทรัพย์สิน อุปกรณ์ ที่ผลิตโดยบุคคลภายนอก หรือโซลูชันที่พัฒนาโดยบุคคลภายนอก เช่น รายงานที่ปรับแต่งเอง หรือส่วนติดต่อต่างๆ (เรียกรวมกันว่า **“ข้อมูลของบุคคลภายนอก”**) ดังนั้น หากการเป็นสมาชิกบริการของท่านอนุญาตให้ใช้องค์ประกอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการของ VisionLink ท่านเข้าใจและตกลงดังนี้

- อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันบริการของ VisionLink และทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือระบบที่ผลิตโดยบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับบริการของ VisionLink โดย VSS
- ท่านยอมรับข้อจำกัดใดๆ และทั้งหมดในการแสดงและการใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่นำเข้ามาผ่านอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบุคคลภายนอก หรือโซลูชันอื่นๆ ของบุคคลภายนอกรวมทั้งการแสดงข้อมูลที่สร้างโดยอุปกรณ์วีแอลที่ส่งออกไปยังอุปกรณ์ หรือระบบที่ผลิตโดยบุคคลภายนอก
- VSS ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือความถูกต้องของ หรือการไม่สามารถรับ เข้าถึง หรือใช้ ข้อมูลของบุคคลภายนอก หรือข้อมูลที่ส่งออกไปยัง หรือผ่านอุปกรณ์ หรือระบบที่ผลิตโดยบุคคลภายนอก หรือโซลูชันอื่นๆ ของบุคคลภายนอก (เช่น รายงานที่ปรับแต่งเองหรือส่วนติดต่อต่างๆ) ไม่ว่าความบกพร่องจะเกิดจากการไม่สามารถใช้งานบริการซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอก การไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับส่วนติดต่อซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกได้ หรือความล้มเหลว หรือสาเหตุอื่นใด
- VSS อาจควบคุมข้อมูลของบุคคลภายนอกทั้งหมดที่ส่งไปยังและมาจากบริการของ VisionLink และอาจดีหรือสกัดกั้นข้อมูลของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ VSS เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการของ VisionLink

2. ลักษณะของแอปพลิเคชันและโฮสต์

บริการของ VisionLink นั้นโฮสต์โดย VSS, Trimble และ Caterpillar หรือเพียงหนึ่งหรือสองหน่วยงานดังกล่าว หรือโดยผู้ให้บริการของพวกเขา และรวมถึงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการของ VisionLink ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามเงื่อนไขข้อ 5 ด้านล่าง และซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลภายนอก (ภายในขอบเขตที่ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกอนุญาต) (**“ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก”**) นอกจากนี้ บริการของ VisionLink ยังควบคุมการใช้เฟิร์มแวร์ในทรัพย์สินและอุปกรณ์วีแอล บริการของ VisionLink ที่ให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนั้น จัดให้โดยเรา ผู้อนุญาตของเรา และผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งให้เนื้อหาและบริการร่วมกับหรือผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการของ VisionLink (**“ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก”**) ท่านรับทราบว่าข้อมูลและบริการของ VisionLink จะถูกส่งผ่านสื่อประเภทคลื่นวิทยุ สัญญาณโทรศัพท์ จีพีเอส เว็บ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ท่านยินยอมให้มีการส่งดังกล่าวและสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีต่อเราที่เกี่ยวกับการส่งนั้น บริการของ VisionLink อาจจัดให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใช้โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าถึงเว็บ การใช้คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์วีแอล ที่ท่านเปิดใช้งานและเก็บรักษาไว้ ระดับของการบริการที่ซื้อ ผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือปัจจัยอื่นๆ บริการของ VisionLink

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 8 ด้านล่าง และโดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการของ VisionLink และไซต์นี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้เราเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยุติการให้บริการใด ๆ มิให้ใช้ร่วมกับหรือผ่านบริการของ VisionLink และไซต์นี้

3. ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และการใช้งาน ข้อจำกัด

- 3.1 **ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต** ท่านตกลงว่าเฉพาะท่านเท่านั้นที่เข้าถึงและใช้บริการของ VisionLink เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านจะกำหนดตัวผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการของ VisionLink (“**ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต**”) บริการของ VisionLink อาจเพียงเข้าถึงหรือใช้ร่วมกับทรัพย์สินที่มีอุปกรณ์วีแอลที่จำเป็นต่อการเข้าถึงเว็บและท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงใดๆ ที่จำเป็น ท่านต้องรับผิดชอบต่อการได้มา การตั้งค่า การตรวจสอบ การรักษา และการจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บของท่าน รวมถึง LAN คอมพิวเตอร์ โมเด็ม อุปกรณ์โทรคมนาคม และเครือข่ายของท่านที่เชื่อมต่อกับไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือประเด็นปัญหา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ การไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ และ/หรือเงื่อนไขอื่นใดที่มีสาเหตุจากเว็บและ/หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
- 3.2 **ข้อจำกัดในการใช้งาน**
การส่งสารสนเทศโดยใช้อุปกรณ์วีแอลหรือวิธีอื่นใดนั้นอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดตามกฎหมายที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ท่านต้องจำกัดการใช้อุปกรณ์วีแอลใดๆ ไปยังสถานที่ที่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎหมายทั้งหมดในส่วนของการทำงานอุปกรณ์วีแอลและบริการของ VisionLink ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ติดอุปกรณ์วีแอลนั้นตั้งอยู่ในหรือถูกย้ายที่ตั้งไปยังสถานที่ซึ่ง (1) ไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามกฎหมาย หรือ (2) การส่งหรือการประมวลผลสารสนเทศดังกล่าวข้ามที่ตั้งจะเป็นการทำผิดกฎหมาย เราขอปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของกฎหมายและเราอาจยุติการส่งสารสนเทศจากทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ท่านยังเข้าใจและรับทราบว่าการใช้บริการของ VisionLink ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อใช้ในกรณีวิกฤติ หรือการใช้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือ แอปพลิเคชันหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอื่นใด และท่านจะไม่ใช้บริการของ VisionLink ในลักษณะดังกล่าว
- 3.3 **ข้อมูลบุคคลภายนอก** คุณรับผิดชอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการทำให้ข้อมูลบุคคลภายนอกมีขึ้นให้ VisionLink ใช้ ประมวลผล แบ่งปัน ฯลฯ ในข้อผูกพันกับข้อตกลงเหล่านี้ และนั่นคือคุณใดให้คำเตือนที่จำเป็นและรวบรวมความยินยอมที่จำเป็นด้วยความเคารพต่อข้อมูลในการระบุตัวตนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. การลงทะเบียน การชำระเงิน

- 4.1 **บัญชีลูกค้า** ในการลงทะเบียนเข้าใช้ไซต์และในการใช้บริการของ VisionLink ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่านจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลลงทะเบียนที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแก่เรา และลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันหากจำเป็น หากเรามีเหตุอันสมควรให้สงสัยว่าสารสนเทศใดที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ไว้ก่อนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง เรามีสิทธิ์ระงับหรือบอกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการของ VisionLink ของท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสการลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรกเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการของ VisionLink ได้
- 4.2 **การเข้าถึงไซต์และรหัสผ่าน การรักษาความปลอดภัย** เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้ไซต์ในครั้งแรก ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อเข้าใช้คุณลักษณะบางประการของบริการของ VisionLink ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านเป็นความลับ และท่านจะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ไซต์ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน เราอาจขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านในกรณีที่เรามีเหตุผลพินิจเห็นว่าชื่อผู้ใช้ใด ๆ นั้นไม่สุขภาพหรือด้วยเหตุผลอื่นใด ท่านตกลงจะแจ้ง VSS ทันทีเพื่อให้ทราบถึงการเข้าใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแจ้งให้ทราบถึงการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย และจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตลงชื่อออกจากการใช้งานเมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละครั้ง ท่านต้องรับผิดชอบต่อการทำให้บัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่ท่านไม่ได้ว่าจ้างอีกต่อไปใช้งานไม่ได้ ท่านรับทราบว่า VSS ไม่รับผิดชอบต่อการติดตามการใช้บริการของ VisionLink ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่าน และรับทราบว่า VSS ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ

ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 4 นี้

4.3 การชำระเงิน

ท่านตกลงจะชำระเงินเรียกเก็บและค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บังคับใช้กับสมาชิกบริการที่ท่านได้มา

5. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อจำกัดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

5.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดสำหรับลูกค้า ตามที่ท่านยอมรับต่อข้อตกลงเหล่านี้

รวมถึงระเบียบการเป็นสมาชิกบริการของท่าน และการชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทั้งหมด VSS ให้สิทธิท่านแบบจำกัด ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนได้ และไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ (โดยไม่มีสิทธิในการให้สิทธิช่วง) ในการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการของ VisionLink

ที่เข้าถึงผ่านไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สอดคล้องกัน

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตให้ท่านโดยชัดแจ้งโดย VSS และผู้จัดหา รวมทั้งตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต ข้อตกลงเพิ่มเติมอาจใช้กับ API (ส่วนต่อประสานโพรโทคอลของแอปพลิเคชัน) ที่มีให้บริการโดยเชื่อมต่อกับบริการของ VisionLink

5.2 ข้อจำกัดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ – การไม่ใช้บริการในทางที่ผิด การใช้บริการของ VisionLink

ของท่านนั้นมีข้อจำกัดเพียงการใช้ที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในการเป็นสมาชิกบริการของท่าน และข้อตกลงนี้

เงื่อนไขในการใช้บริการของ VisionLink ของท่านคือ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงเหล่านี้ เราอาจจำกัดหรือยกเลิกบริการของ VisionLink ที่ให้ท่าน

หากมีข้อสงสัยอันสมควรว่า หรือหากท่านใช้งานที่ผิดวิธีหรือฉ้อฉล ท่านจะรับผิดชอบต่อต้นทุนใดๆ

ที่เกิดขึ้นหรือบุคคลอื่น (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) เนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธีหรือการฉ้อฉล ท่านไม่อาจ

(1) ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ แจกจ่าย จัดแสดงต่อสาธารณชน ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แปล

หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากงานต้นแบบจากบริการของ VisionLink หรือซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกใดๆ

(2) รวมซอฟต์แวร์บริการของ VisionLink หรือซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกเข้าด้วยกันกับซอฟต์แวร์อื่น

(3) อนุญาตช่วง ขยาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรือโอนบริการของ VisionLink หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ

ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก ไปยังบุคคลภายนอกใดๆ (4) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รวบรวม แยกส่วน

หรือพยายามที่จะหารหัสต้นทางสำหรับซอฟต์แวร์บริการของ VisionLink ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก หรือไซต์

(5) ใช้หรือทำสำเนาบริการของ VisionLink หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก

ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงและข้อ 5 ว่าอนุญาตให้ทำได้ (6) ใช้บริการของ VisionLink

หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกใน “ศูนย์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์”

หรือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันซึ่งบุคคลภายนอกได้รับการใช้งานบริการของ VisionLink หรือ

ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกผ่านท่าน (7) ลบ ทำให้เลื่อน หรือดัดแปลง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

หรือประกาศความเป็นเจ้าของใดๆ ที่ฝังอยู่ใน ติดอยู่กับ หรือเข้าถึงร่วมกันกับบริการของ VisionLink ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

และ/หรือไซต์ (8) ทำให้เสียหาย ทำให้ใช้งานไม่ได้ ใช้งานมากเกินไป แทรกแซง ชัดขวาง หรือทำให้ด้อย ซึ่งบริการของ

VisionLink หรือไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ (9) แทรกแซงการเข้าถึง

การใช้ หรือการใช้อย่างสงบในบริการของ VisionLink หรือไซต์ในลักษณะใดโดยบุคคลอื่น (10) ผ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้โดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือ (11) ปลอมตัวเป็นบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ

หรือแสดงตนเป็นเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

5.3 ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก ท่านรับทราบและตกลงว่าซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกใดๆ

ที่พ่วงมาค่าบริการของ VisionLink (เช่น แผนที่) นั้น ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหาให้ท่าน ไม่ใช่โดย VSS

ท่านรับทราบและตกลงว่าการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวใดๆ

นั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงเหล่านี้ แต่อาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงในการใช้งาน

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ชั้นปลาย

หรือสัญญาที่คล้ายคลึงกันสัญญาอื่นของผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกรายดังกล่าว VSS

จะใช้ความพยายามตามสมควรและความสุจริตเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ

ที่กระทบต่อซอฟต์แวร์/บริการของบุคคลภายนอก (เช่น ช่วงเวลาที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้

หรือช่วงเวลาที่มีการซ่อมบำรุงระบบ) ที่อาจกระทบต่อการใช้งาน VisionLink ของท่าน อย่างไรก็ตาม VSS

ไม่สามารถรับประกันขอบเขตและปฏิเสธการเรียกร้องใดๆโดยชัดแจ้งสำหรับความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับซอฟต์แวร์/บริการของบุคคล

ภายนอก หรือการใช้งานของท่าน (หรือการใช้งานใดๆ โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต) ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว

5.4 การเป็นสมาชิกบริการที่จำกัดเวลา ในกรณีที่การใช้บริการของ VisionLink ที่ให้ท่านนั้นมีการจำกัดเวลา (เช่น

บริการที่ให้ไว้สำหรับผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวแทนจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย เพื่อการสาธิตการขาย

หรือที่ลูกค้าที่อาจจะมาเป็นผู้ใช้ชั้นปลาย เพื่อการประเมินระบบ) (“*บริการที่จำกัดเวลา*”)

ท่านอาจใช้บริการที่จำกัดเวลาได้ตามเงื่อนไขในข้อตกลงเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริการที่ท่านไว้เท่านั้น และเฉพาะในระยะเวลาจำกัดที่ VSS หรือบุคคลภายนอกที่ท่านจัดหาบริการที่จำกัดเวลาตามที่ ระบุไว้เท่านั้น VSS อาจยกเลิกการเข้าถึงและการอนุญาตให้ใช้งานบริการที่จำกัดเวลาของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ท่านได้เป็นสมาชิกบริการประเภทชำระค่าบริการในภายหลัง การที่ท่านใช้ VisionLink ต่อไปจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงเหล่านี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิกบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ห้ามจำหน่ายต่อ โอน หรือจัดจำหน่าย ซึ่งบริการที่จำกัดเวลานี้

6. ความยินยอมในการส่งและการใช้ข้อมูล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และข้อมูลชุด

6.1 ความยินยอมในการส่งและการใช้ข้อมูล เมื่อเปิดใช้งานแล้ว

ทรัพย์สินของท่านที่มีอุปกรณ์วีแอลของเราจะรวบรวมและส่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว สถานะ และการทำงานของทรัพย์สิน ข้อมูลอาจถูกรวบรวมและถูกส่งไปยัง VSS ผ่านทางอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบแบบรูปธรรม ตัวอย่างน้ำมัน และอุปกรณ์การวินิจฉัยที่ติดตั้งต่างหาก ข้อมูลที่ส่งอาจรวมถึง หมายเลขเครื่อง ที่ตั้งเครื่อง และข้อมูลปฏิบัติการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสข้อผิดพลาด ข้อมูลการปล่อยก๊าซ การใช้เชื้อเพลิง ชั่วโมงมีเตอร์บริการ เลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ นำหนักบรรทุก เวลาหมุนเวียน และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง

ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง VSS, Trimble, Caterpillar หรือบริษัทในเครือหนึ่งหรือหลายบริษัทของบริษัทดังกล่าว ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของท่าน ในบางกรณี เช่น ท่านได้ซื้อการเป็นสมาชิกบริการของ VisionLink ของท่านจากผู้ผลิตทรัพย์สินของท่าน หรือจากผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลอาจถูกส่งไปยังผู้ผลิตทรัพย์สินหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวอีกด้วย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมมาบางส่วนหรือทั้งหมดกับผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายของเรา บริษัทในเครือ และผู้จัดจำหน่ายของบริษัทในเครือ Trimble; และบริษัทในเครือ และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา; Caterpillar และบริษัทในเครือ และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา; ผู้ผลิตทรัพย์สินของท่าน และผู้จัดจำหน่ายของผู้ผลิต และหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลกของ VSS ของ Trimble หรือของ Caterpillar ที่ให้บริการของ VisionLink ทรัพย์สิน หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลถูกส่งและใช้โดย Trimble และบริษัทในเครือ และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา และผู้จัดจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) การให้บริการของ VisionLink แก่ท่านและทรัพย์สินของท่าน (ข) การตรวจสอบหรือการดูแลรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์วีแอลที่สนับสนุนด้วยระบบ VisionLink (ค) การสอดส่องสุขภาพหรือการทำงานของทรัพย์สิน (ง) การช่วยในการดูแลทรัพย์สิน และ/หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพย์สิน (จ) การประเมินหรือการปรับปรุงบริการของ VisionLink และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ (ฉ) การปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎหมายและคำสั่งศาลที่มีผลที่บังคับใช้ (ช) การวิจัยตลาด (ซ) การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้ท่าน หรือ (ด) จุดประสงค์ใดๆ ทางธุรกิจ รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน

ข้อมูลถูกส่งและใช้โดย Caterpillar เป็นไปตามข้อตกลงกับค่าแถลงการจัดการ สำเนาฉบับปัจจุบันสามารถหาได้ที่ url ต่อไปนี้ <http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html> (“ค่าแถลงการจัดการข้อมูลของ Caterpillar”)

การอนุญาตเปิดใช้อุปกรณ์วีแอลกับทรัพย์สินของท่าน หมายความว่า ท่านยินยอมให้มีการส่ง การใช้ และการโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่กำหนดไว้ด้านบน

- 6.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อมูลชุด ครอบคลุมที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ใดๆ หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในข้อมูล ท่านให้สิทธิแก่ VSS, Trimble, Caterpillar, และแต่ละบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว และผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา โดยเป็นการให้สิทธิแบบไม่ผูกขาดเพียงรายเดียว ตลอดกาล ทั่วโลก ชำระเงินแล้ว และเพิกถอนไม่ได้ เพื่อใช้ ประมวลผล เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ทำสำเนา จัดการ รวบรวม และสร้างงานที่ตัดแปลงจากงานต้นแบบจากข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ธุรกิจภายใน และเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงอุปกรณ์วีแอล ทรัพย์สิน และผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการอื่นๆ และในกรณีของ Caterpillar ใช้ตามค่าแถลงการจัดการข้อมูลของ Caterpillar ท่านยอมรับและตกลงว่า VSS, Trimble และแต่ละบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว และ Caterpillar และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ และผู้จัดหา อาจเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลชุดที่ได้มาจากข้อมูล ครอบคลุมที่ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่านไม่สามารถระบุตัวตนจากข้อมูลชุดที่ถูกเปิดเผยได้ ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลโดย แต่ละบริษัทของ VSS และของ Trimble บริษัทในเครือ ผู้รับจ้างช่วง และหุ้นส่วนธุรกิจ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ

และผู้จัดหาของ Caterpillar

มีเงื่อนไขว่าท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับการมอบหมายจากท่านจะต้องไม่สามารถระบุตัวตนจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยได้ ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดและสารสนเทศที่รวบรวม ส่ง บันทึก หรือเข้าถึงโดยหรือผ่านบริการของ VisionLink ที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่าน และข้อมูลทั้งหมด รายงานงานที่ดัดแปลงจากงานต้นแบบ ข้อมูลที่รวบรวม การแก้ไขเพิ่มเติม และเนื้อหาอื่นๆ ที่สร้างจากหรือสร้างโดยใช้ข้อมูลในแต่ละกรณี จะเป็นทรัพย์สินของ VSS แต่เพียงผู้เดียวและผู้กษาด และท่านหรือในนามของท่าน และในนามของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่าน โอนสิทธิ ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดของท่าน ถ้ามีในสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้กับ VSS โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและโดยไม่มีสิทธิใดๆ ในค่าสิทธิในอนาคต

7. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้

- 7.1 ท่านรับทราบว่าคุณข้อมูลที่บ้านพักและรวบรวมโดยและผ่านบริการของ VisionLink อาจกระจ่ายไปยังบุคคลต่างๆ ได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน [ประกาศความเป็นส่วนตัวของ VisionLink](https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf) ซึ่งมีอยู่ที่ https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf ประกาศความเป็นส่วนตัวของ VisionLink สอดคล้องกับค่าแถลงความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Caterpillar และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Trimble ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่ Caterpillar และ Trimble เก็บ ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามลำดับ สิทธิที่ท่านอาจได้รับภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ค่าแถลงความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Caterpillar มีอยู่ที่ <http://www.caterpillar.com/dataprivacy> นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Trimble มีอยู่ที่ <https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx> ข้อมูลส่วนบุคคลที่ VisionLink ใช้ส่วนใหญ่จะถูกเก็บ ประมวลผล ใช้ และแบ่งปันโดย Caterpillar และ Trimble ผ่านทางแพลตฟอร์ม IoT ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์ติดตามการใช้งานที่ติดตั้งอยู่บนทรัพย์สินของท่าน ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Caterpillar และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Trimble พร้อมกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนมากขึ้น ค่าแถลงการจัดการข้อมูลของ Caterpillar ประกาศความเป็นส่วนตัวของ VisionLink นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Trimble และค่าแถลงความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Caterpillar (“เอกสารการจัดการข้อมูล”) อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดทบทวนอยู่เสมอด้วยความระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงจะแสดงอยู่ใน URL ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ/หรือเวลาที่มีผลบังคับใช้ ในบางกรณี หากการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ เรา (หรือ Caterpillar หรือ Trimble) ยังอาจส่งข้อความให้ท่านทางอีเมลหรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและทางเลือกใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือการดำเนินการที่ท่านสามารถทำได้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ การที่ท่านใช้บริการ VisionLink อย่างต่อเนื่องหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลจะแสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
- 7.2 ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตลงชื่อเข้าใช้บริการของ VisionLink และไซต์ สารสนเทศบางอย่าง รวมถึงชื่อผู้ใช้ จะถูกส่งในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราโฮสต์อยู่ สารสนเทศนี้ใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต บริการของ VisionLink และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ปรับให้เป็นส่วนตัว VSS, Trimble หรือ Caterpillar อาจจับคู่ชื่อผู้ใช้กับสารสนเทศที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใช้บริการของ VisionLink ที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้และเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันของ VisionLink อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลตามตำแหน่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทรัพย์สินของท่าน และบริการของ VisionLink ที่ให้ไว้ (“ข้อมูลสถานที่”) ดังนั้น สถานที่ทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้งานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์วีแอลอาจระบุตัวตนได้

ท่านตกลงว่าท่านจะแจ้งอย่างชัดเจน เปิดเผย และสม่ำเสมอ ให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกราย และบุคลากรคนอื่นๆ บุคคล หรือองค์กรที่ใช้บริการของ VisionLink และปฏิบัติงานกับทรัพย์สินทราบถึงการรวบรวม การส่ง และการใช้ข้อมูลที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และข้อมูลสถานที่ที่ระบุอยู่ในนั้น และแจ้งว่าท่านได้มาและจะได้มาซึ่งความยินยอมทั้งปวงที่จำเป็นจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับมอบหมายจากท่าน และบุคลากรคนอื่นๆ บุคคล หรือองค์กรที่ใช้บริการของ VisionLink ทรัพย์สินและอุปกรณ์วีแอล ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ และในการดำเนินการดังกล่าว ท่านได้ปฏิบัติตามที่ของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งและการใช้ข้อมูล ท่านตกลงจะชดเชย ปกป้อง และป้องกันข้อมูลต่างๆ ฝ่าย VSS (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 10 ด้านล่าง) จากและต่อ การเรียกร้อง การทวงถาม การดำเนินการ หรือมลพิษทั้งปวงที่เกิดจากการที่ท่านฝ่าฝืนหน้าที่ที่กล่าวไปแล้วด้านบน

- 7.3 บริการของ VisionLink นั้นจัดการโดย VSS จากสำนักงานของ VSS หรือสำนักงานของบริษัทในเครือ ณ สถานที่ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ VSS อาจใช้บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการภายนอกภายใต้รายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อโฮสต์บริการของ VisionLink ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลจะถูกรวบรวม ส่ง ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจถูกรวบรวม ส่ง ประมวลผล และจัดเก็บ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- ท่านรับทราบว่าในกรณีที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวปฏิบัติในเขตอำนาจศาลของท่าน และในเขตอำนาจศาลที่เป็นภูมิลำเนาขององค์กรที่โฮสต์ VisionLink กฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิลำเนาขององค์กรที่โฮสต์บริการของ VisionLink จะมีอำนาจเหนือกว่าไม่ว่าในเวลาใด

8. การปรับปรุงบริการ

- 8.1 VSS อาจปรับปรุง ระวัง หรือหยุดให้บริการของ VisionLink หรือไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของ VisionLink หรือไซต์ เป็นการถาวรในเวลาใดโดยแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อ 14.2 ด้านล่าง คู่สัญญาฝ่าย VSS จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดให้บริการใดๆ สำหรับการปรับปรุง ระวัง หรือยุติการให้บริการดังกล่าว
- 8.2 VSS อาจปรับปรุงและอัปเดตข้อตกลงเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่มีการกำหนดข้อตกลงเหล่านี้ภายหลังการซื้อการเป็นสมาชิกบริการของท่าน และ VSS จะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านยังคงใช้บริการของ VisionLink ต่อไปหลังจากมีการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว จะถือว่าท่านยินยอมรับข้อตกลงที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่ท่านจะแจ้งแก่ VSS ว่าท่านไม่ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านซื้อหรือในการต่ออายุครั้งล่าสุดสำหรับการเป็นสมาชิกบริการ (แล้วแต่อันใดจะเกิดทีหลัง) จะยังคงมีผลต่อไปตลอดอายุการเป็นสมาชิกปัจจุบันของท่าน เว้นแต่ VSS จะเลือกใช้สิทธิขอลดเลิกการเป็นสมาชิกบริการของท่านตามเงื่อนไขข้อ 14.2 ด้านล่าง

9. ความครอบคลุมของเครือข่าย ดาวเทียม GNSS บริการขัดข้อง

- 9.1 ท่านรับทราบว่าบริการของ VisionLink และการเข้าถึงเครือข่ายนั้นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในการส่งที่มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น สภาพของชั้นบรรยากาศ อุปสรรคทางภูมิประเทศ ข้อจำกัดหรือความไม่ครอบคลุมของบริษัทของผู้ให้บริการในพื้นที่ และสภาวะทางธรรมชาติหรือสภาวะที่เกิดจากมนุษย์ นอกจากนี้ เสียงเครื่องยนต์และเสียงจากการจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ โลหะป้องกัน การแทรกแซงโดยผู้ใช้ หรือช่องวิทยุใกล้เคียง อาจจำกัดหรือแทรกแซงความครอบคลุมได้ ท่านรับทราบเพิ่มเติมว่า VSS ไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือการไม่สามารถทำงานได้ของดาวเทียมของระบบนำทางด้วยดาวเทียม ("GNSS") หรือการมีสัญญาณดาวเทียม GNSS
- 9.2 คณะ VSS จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลภายนอกใดๆ จากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากบริการของ VisionLink หรือการขัดข้อง ความผิดพลาดในการส่ง (รวมถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ส่ง) ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุอื่นใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การขัดข้องที่มีสาเหตุจากผู้ให้บริการระบบสื่อสารนั้นๆ คณะ VSS ต่างๆ ไม่รับและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์นอกเหนือจากความควบคุมของคณะ VSS หรือผู้รับจ้างช่วง ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วนธุรกิจของคณะ VSS รวมถึงเหตุการณ์ เช่น เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานราชการ เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของศัตรู การนัดหยุดงาน หรือสภาพอากาศ

10. การรับประกัน ความรับผิดชอบของลูกค้าสำหรับทรัพย์สิน ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และการตั้งค่าคุณลักษณะ "เตือน"

VSS, Trimble, Caterpillar และแต่ละ บริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ และตัวแทน (แต่ละรายเรียกว่า **"คณะ VSS"** และเรียกรวมกันว่า **"คณะ VSS ต่างๆ"**) ปฏิเสธการเรียกร้องในการรับผิดชอบใดๆ สำหรับอันตรายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการของ VisionLink และไซต์ ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า (ก) แอปพลิเคชัน VisionLink ไซต์ และบริการต่างๆ นั้นให้ไว้ในลักษณะ "ตามที่เป็น" "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี"

และท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนของคุณภาพ การทำงาน ความแม่นยำ และความพยายามนั้น (ข) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตคณะ VSS ต่างๆ ไม่ให้การแสดงตน การรับประกัน หรือการเสนอเงื่อนไข แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือที่กฎหมายกำหนด หรืออื่นใด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) การรับประกันในกรรมสิทธิ์ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพยายามในการทำงานอย่างผู้มีวิชาชีพ การใช้อย่างสงบ การไม่มีภาระติดพัน การไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยว และการไม่ละเมิดสิทธิ์ (2) การรับประกันที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อเจรจาหรือการใช้ทางการค้า (3)

การรับประกันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การเชื่อถือได้ ความทันต่อเวลา และการทำงานของแอปพลิเคชัน VisionLink ไซต์ และบริการและ (4) การรับประกันว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการของ VisionLink และไซต์จะเป็นไปตามข้อตกลงของท่าน ไม่ถูกทำให้ขัดข้อง หรือปราศจากความผิดพลาดและ (5) ท่านจะเข้าถึงไซต์และใช้บริการของ VisionLink โดยดุษณีและความเสี่ยงของท่าน และท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการเข้าถึงและการใช้ดังกล่าว

ท่านตกลงเพิ่มเติมว่าท่าน ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของท่าน และ/หรือบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซ่อมบำรุง การใช้งาน และการสนับสนุนทรัพย์สินที่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงการให้บริการของ VisionLink ของท่านและไม่คำนึงถึงสารสนเทศใดๆ ที่ให้ไว้ผ่านการให้บริการดังกล่าว (ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง) เกี่ยวกับการใช้งาน การซ่อมบำรุง หรือสถานะการทำงานของทรัพย์สิน ท่านจะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การสนับสนุน การซ่อมบำรุงทรัพย์สินที่เหมาะสม ดังนั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือการสูญเสียสำหรับทรัพย์สินใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารกับหรือผ่านบริการของ VISIONLINK ที่เกิดจากสาเหตุใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขัดข้องของยานพาหนะและอุปกรณ์ การสักรหัสไฟไหม้ การชนกัน การรัดแงะ และการทำลายทรัพย์สิน

โดยไม่จำกัดเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้ว เนื่องจากตัวแปรนอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคณะ VSS ต่างๆ ในส่วนของการตั้งค่าของท่านสำหรับคุณลักษณะ “แจ้งเตือน” ใดๆ ของซอฟต์แวร์ VisionLink การใช้และการซ่อมบำรุงทรัพย์สินและอุปกรณ์วีแอลที่เกี่ยวข้องโดยท่าน รวมทั้งความไม่แม่นยำในตำแหน่งที่มีอยู่ในตัวของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSSs) คณะ VSS จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ หรือมีความรับผิดชอบที่เกิดจากการสักรหัสหรือวินาศภัยอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการส่งหรือการไม่ส่งข้อความแจ้งเตือนซึ่งเกิดจากความผิดพลาด

ไม่มีการรับประกันใดๆ นอกเหนือจากการรับประกันที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้งานนี้

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ คณะ VSS ต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลภายนอก สำหรับค่าเสียหายใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง (รวมถึงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรของธุรกิจ การขัดข้องของธุรกิจ ข้อมูลสูญหาย สารสนเทศธุรกิจสูญหาย การติดเชื้อไวรัส ระบบใช้งานไม่ได้ และค่าเสียหายในท่านเองเดียวกัน) ที่เกิดจาก มีพื้นฐานมาจาก หรือเป็นผลมาจากเงื่อนไขในการใช้งาน หรือการที่ท่านเข้าถึง ใช้ผิดวิธี หรือไม่สามารถใช้บริการของ VisionLink หรือไซต์ได้ แม้ว่าคณะ VSS ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม (รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก) ข้อยกเว้นเรื่องค่าเสียหายตามเงื่อนไขข้อ 11 นี้แยกออกจากการเยียวยาที่ให้ไว้ตามข้อตกลง และจะมีผลต่อไปแม้ว่าการเยียวยาดังกล่าวนั้นไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์อันเป็นสาระสำคัญหรือถือว่าบังคับใช้ไม่ได้ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้บังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการทำผิดสัญญาหรือการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ หรือมูลฟ้องอื่นใด ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ห้ามข้อยกเว้นและข้อจำกัดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของคณะ VSS ต่างๆ ต่อท่านสำหรับความเสียหายทั้งหมด การสูญเสีย และมูลฟ้องคดี ไม่ว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ตามหลักความรับผิดเคร่งครัด หลักการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ จะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านชำระให้แก่คณะ VSS ต่างๆ เพื่อการบริการ VISIONLINK ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าจนถึงเดือนล่าสุดที่ท่านเข้าถึงหรือการใช้บริการของ VisionLink ของท่านสิ้นสุด

ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่บังคับใช้กับความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถแยกออกหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น ในกรณีที่ความรับผิดที่กำหนดไว้ในตัวบทกฎหมาย (รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้) หรือในกรณีที่มีการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประพฤติดมิชอบของคณะ VSS หนึ่งใดแต่เพียงผู้เดียว

12. การชดเชยโดยลูกค้า

เมื่อเราร้องขอ ท่านตกลงว่าจะชดเชย ปกป้อง และป้องกันคู่สัญญาต่างๆ ฝ่าย คณะ VSS ต่างๆ แต่ละราย จากและต่อการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การทวงถาม การดำเนินการ หรือการฟ้องคดีอื่นๆ ต่อคู่สัญญาต่างๆ ฝ่าย Trimble แต่ละราย ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอกใดๆ เนื่องจาก ที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่าน (ก) ใช้บริการของ

VisionLink หรือไซต์ (ข) ฝ่าฝืนเงื่อนไขในการใช้งาน หรือ (ค) ทำผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ท่านจะชำระต้นทุน ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมความและต้นทุนที่สมเหตุสมผลซึ่งได้รับการตัดสินให้ต้องชำระ หรือที่เกิดขึ้นกับ คณะ VSS รายใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินการ การทวงถามใดๆ หรือการฟ้องคดีอื่นๆ คณะ VSS อาจเข้าต่อสู้และควบคุมเรื่องใดๆ ที่ท่านต้องชดใช้ โดยค่าใช้จ่ายของตนเองซึ่งในกรณีดังกล่าวท่านตกลงจะให้ความร่วมมือกับคณะ VSS ดังกล่าว ในการยืนยันข้อต่อสู้ใดๆ ที่มี

13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

13.1 ท่านตกลงและรับทราบที่ VSS (และ Trimble, Caterpillar และผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก หากเกี่ยวข้อง) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ใน และของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ที่นิยามไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริการของ VisionLink และไซต์ ทั้งนี้ **“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”** หมายถึง สิทธิใดๆ และทั้งหมดภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นใดทั้งหมด หรือสิทธิโดยธรรม และการบังคับใช้ การต่ออายุ การขยาย และการฟื้นฟูสิทธิต่างๆ ดังกล่าวที่มีผลบังคับในขณะนี้หรือในภายหลังที่มีทั่วโลก ท่านจะไม่มีสิทธิ การอนุญาต หรือผลประโยชน์ในสิทธิดังกล่าว ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นการให้สิทธิที่ไว้ในข้อตกลงนี้ VSS หรือผู้อนุญาตของ VSS แล้วแต่กรณี จะเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมด กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ใน และของสิ่งทดแทน สิ่งปรับปรุง การอัปเดต การเพิ่มสมรรถนะ งานที่ดัดแปลงจากงานต้นแบบใดๆ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรวมความคิด วิธีการ หรือกระบวนการใดๆ ที่ได้จากหรือผ่านท่าน) ที่มีอยู่ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลใดทำไว้ แม้ท่านจะเป็นผู้ชำระเงินก็ตาม และโดยไม่คำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นคล้ายคลึงกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของท่านหรือไม่ ท่านจะรับและดำเนินการใดๆ และทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อมอบกรรมสิทธิ์ดังกล่าวใน VSS รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การโอนสิทธิ์ (และท่านโอนสิทธิ์ในที่นี้) ไปยัง VSS ซึ่งสิทธิในและของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าขอสิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิโดยธรรม และลิขสิทธิ์ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของ VisionLink หรือไซต์ โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ VSS ที่มีอยู่ในข้อมูลนั้นรวมเฉพาะสิทธิที่ให้ Trimble ไว้ตามข้อ 5 ด้านบนเท่านั้น

13.2 ท่านรับทราบที่เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า **“เครื่องหมาย”**) ที่ปรากฏตลอดบริการของ VisionLink หรือไซต์นั้นเป็นของ VSS หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายดังกล่าว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ ห้ามใช้เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก VSS หรือเจ้าของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ที่เหมาะสม VSS อาจใช้ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการปิด และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่อาจกำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

14. การระงับ การหยุด หรือการยกเลิกบริการของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

14.1 VSS อาจระงับการเข้าถึงไซต์และยกเลิกการให้สิทธิท่านในการใช้บริการของ VisionLink โดยไม่ต้องรับผิดชอบ หาก

- (i) ท่านละเมิดข้อกำหนด หรือละเมิดข้อตกลงการเป็นสมาชิกบริการของท่านหรือสัญญาอื่นที่มีผลสมบูรณ์ที่ทำได้ เพื่อการให้บริการของ VisionLink
- (ii) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกบริการหรือจำนวนเงินอื่นใดที่ค้างชำระเมื่อถึงกำหนด (ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแก่คณะ VSS โดยตรงหรือแก่ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ท่านซื้อการเป็นสมาชิกบริการของท่าน)
- (iii) ผู้ให้บริการการสื่อสารที่ท่านใช้เข้าถึงและใช้บริการของ VisionLink นอกเลิกบริการสื่อสารของท่าน หรือ
- (iv) VSS มีเหตุผลให้เชื่อว่าท่าน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่าน ตัวแทนรายใดของท่านหรือบุคคลภายนอกรายใดกำลังใช้บริการของ VisionLink ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือกำลังใช้ไปในทางฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย

หากท่านชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกบริการให้กับผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ท่านซื้อการเป็นสมาชิกบริการของท่าน (ซึ่งไม่ใช่การซื้อโดยตรงจากคณะ VSS) ท่านรับทราบ และตกลงว่า VSS อาจเชื่อถือโดยสุจริตในหนังสือแจ้งของผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ส่งให้ VSS เพื่อแจ้งว่าท่านไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกบริการซึ่งผลคือ ท่านถูกระงับการเข้าถึงบริการของ VisionLink และถูกยกเลิกสิทธิในการใช้ โดย VSS ไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อ 14.2 ด้านล่าง VSSอาจยุติการให้บริการของ VisionLink ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือยกเลิกบัญชีบริการของ VisionLink

ของท่านโดยแจ้งหรือไม่แจ้งท่านด้วยเหตุผลใดในเวลาใดก็ได้ ท่านตกลงว่าคณะ VSS บริษัทในเครือของคณะ VSS ต่างๆ หรือผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลอื่น หรือองค์การอื่นใด ที่ท่านซื้อหรือได้มาซึ่งการเป็นสมาชิกบริการของท่าน จะไม่ต้อนรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอกภายใต้การยกเลิกหรือการบอกเลิกเนื่องจากเหตุผลใดๆ ที่ระบุไว้ด้านบน ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากบัญชีของท่านถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ท่านตกลงว่าจะไม่ลงทะเบียนซ้ำเพื่อเปิดบัญชีกับ VisionLink โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VSS

14.2 หากการเป็นสมาชิกบริการของท่านและบัญชีบริการของ VisionLink ถูกบอกเลิกเพื่อความสะอาดของ VSS และโดยที่ท่านไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ท่านจะไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกบริการสำหรับระยะเวลาหลังจากวันบอกเลิก และท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ VSS ได้รับโดยคำนวณจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกบริการที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่บอกเลิก อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกบริการสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกบริการจนถึงวันบอกเลิก

14.3 หากท่านยกเลิกบัญชีและ/หรือสมาชิกบริการของท่านบางส่วนหรือทั้งหมด หรือหากเรายกเลิกหรือบอกเลิกบัญชีและการเป็นสมาชิกบริการของท่านเนื่องจากท่านละเมิดข้อตกลง ละเมิดข้อตกลงการเป็นสมาชิกบริการของท่าน หรือสัญญาอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์ที่ทำกับคณะ VSS ใน หรือท่านขาดสภาพคล่อง ล้มละลาย (หรือถูกดำเนินการหรือถูกฟ้องคดีในท่านเองเดียวกัน) หรือท่านหยุดทำธุรกิจตามปกติ ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกในจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ต้องชำระสำหรับระยะเวลาสมาชิกบริการของท่านที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมยกเลิกใดๆ จะถึงกำหนดและต้องชำระทันที

15. การลบข้อมูลลูกค้าและสารสนเทศอื่นๆ

VSS อาจลบสารสนเทศ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นใดที่เก็บไว้ในบัญชีบริการของ VisionLink เป็นครั้งคราว VSS ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าข้อมูล หรือเนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบ

16. เงื่อนไขระหว่างประเทศ

VisionLink จัดการโดย VSS จากสำนักงานของ VSS หรือสำนักงานของบริษัทในเครือ ณ สถานที่ตั้งหลากหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา VSS ไม่แสดงตนว่าบริการของ VisionLink นั้นเหมาะสมหรือมีให้ใช้ในนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และห้ามเข้าถึงบริการของ VisionLink จากเขตแดนที่บริการของ VisionLink นั้นผิดกฎหมาย ท่านไม่อาจใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำ ซึ่งบริการของ VisionLink หรือเนื้อหาหรือสำเนาหรือการดัดแปลงใดๆ ที่เป็นการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและระเบียบการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านเลือกเข้าถึงบริการของ VisionLink จากที่ตั้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเข้าถึงโดยการตัดสินใจของท่านเองและท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

17. ประกาศและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงที่จะได้รับการติดต่อจากเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลของการสื่อสารต่างๆ และอื่นๆ ทั้งหมดที่เราอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้เป็นข้อตกลงตามกฎหมายการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจเปลี่ยนอีเมลของคุณโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณให้ข้อมูลการติดต่อ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ VSS คุณไม่สามารถให้ VSS รับผิดชอบหาก VSS ไม่ได้แจ้งให้ทราบ คุณอาจจะได้รับสิทธิขอให้ VSS ส่งการแจ้งเตือนให้คุณในรูปแบบของเอกสารที่พิมพ์ออกมา และอาจทำได้โดยการติดต่อ *VirtualSite Solutions LLC, Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 USA* อีเมล VL_Support@trimble.com การสื่อสารใดๆ จะถูกส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น

18. สิทธิอันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา [บังคับใช้กับผู้รับอนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น]

แอปพลิเคชัน VisionLink เว็บไซต์ และบริการ เนื้อหา และสื่อวัสดุอื่นๆ ถือเป็น "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์" และ"เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์" ตามข้อตกลงของระบบการสรรหาแห่งกระทรวงกลาโหม (DFAR) ข้อ 227.7202 และระเบียบเรื่องการสรรหาแห่งรัฐบาลกลาง (FAR) ข้อ 12.212 (และเงื่อนไขข้อต่างๆ ที่ใช้แทน) การใช้

VisionLink และ/หรือไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำและการจัดแสดงโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือเครื่องมือใดๆ ของประเทศฯ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบนั้น อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขในการใช้งานนี้

19. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และกฎหมายรัฐบาลกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติหรือหลักการเรื่อง “กฎหมายขัดกัน” ท่านยินยอมและตกลงยอมผูกพันอยู่ในอำนาจศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว และศาลแห่งรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในมลรัฐซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้ว VSS อาจเลือกยื่นการร้องทุกข์กล่าวโทษท่านหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอคำสั่งศาลให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือการขอคำสั่งบรรเทาทันที ในกระบวนการพิจารณาคดีแบบรวดเร็ว) ต่อท่าน ต่อศาลใดๆ ที่มีอำนาจ เพื่อการเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานหรือการใช้ VisionLink ของท่าน

20. การส่งออก

การใช้ VisionLink ขึ้นอยู่กับระเบียบเรื่องการจัดการการส่งออกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านตกลงดังต่อไปนี้ (ก) ท่านไม่ใช่พลเมือง มีสัญชาติ หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ของ และไม่ได้้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลคิวบา อิหร่าน เกาหลี ซีเรีย ซูดาน หรือประเทศอื่นใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามการส่งออก (ข) ท่านจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซึ่งเนื้อหาในไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังประเทศต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านบน หรือไปยังพลเมือง ผู้มีสัญชาติ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ของประเทศดังกล่าว (ค) ท่านไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มีสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated National) รายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated Terrorists) และรายชื่อผู้ลักลอบขนยาเสพติดที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated Narcotic Traffickers) ของกระทรวงการคลังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และท่านไม่ได้มีชื่ออยู่ในตารางปฏิเสธคำสั่งซื้อ (Table of Denial Orders) ของกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ง) ท่านจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำ ซึ่งเนื้อหาในไซต์ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังบุคคลที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังบน และ (จ) ท่านจะใช้ไซต์และเนื้อหาในไซต์เพื่อ และจะไม่อนุญาตให้ใช้ไซต์และเนื้อหาในไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา ออกแบบ ผลิต หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ เพื่อการทำลายล้าง

21. บริการระยะไกล

ในขอบเขตที่กฎหมายมิได้ห้าม เรา (หรือ Caterpillar หรือ Trimble) อาจทำการวินิจฉัยจากระยะไกล และให้การอัปเดตและการอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์จากระยะไกลสำหรับอุปกรณ์วีแอล และในกรณีของ Caterpillar อาจรวมถึงทรัพย์สิน CAT® ที่อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์วีแอลไว้ ในบริการระยะไกล Cat® มีคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการของ Caterpillar สำหรับการส่งมอบการอัปเดตและการอัปเดตจากระยะไกล – กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Cat มีอยู่บน www.cat.com/remoteservicesprocess ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านเลือกที่จะเข้าร่วมบริการระยะไกล (รวมถึงการวินิจฉัยจากระยะไกล และการอัปเดตและการอัปเดตจากระยะไกล) สำหรับทรัพย์สินและอุปกรณ์วีแอลดังกล่าว และอนุญาตให้เรา (และ Caterpillar และ Trimble) สามารถเข้าถึง ตั้งโปรแกรม และติดตั้งการอัปเดตและอัปเดตอุปกรณ์วีแอลและทรัพย์สินดังกล่าวจากระยะไกลตามข้อตกลงนี้ และในกรณีของการอัปเดตและการอัปเดตที่ Caterpillar มอบให้ ค่าแกลงการจัดการข้อมูลของ Caterpillar และกระบวนการที่อธิบายไว้ในบริการระยะไกล Cat® – กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Cat เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าค่ากำหนดของผู้ใช้และการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้หลังจากการอัปเดตหรือการอัปเดตทรัพย์สินหรืออุปกรณ์วีแอล ดังกล่าว ไม่ว่าจะทำจากระยะไกลหรือด้วยวิธีใดก็ตาม

22. บทบัญญัติทั่วไป

ข้อตกลง ข้อตกลงการเป็นสมาชิกบริการของท่าน และ/หรือ สัญญาอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์ที่ทาระหว่างท่านและคณะ VSS หนึ่งใด เพื่อการใช้บริการของ VisionLink ถือเป็นสัญญาทั้งหมดที่ทาระหว่างท่านและ VSS และบังคับใช้กับการใช้บริการของ VisionLink และ/หรือไซต์ของท่าน โดยใช้แทนสัญญาอื่นและทั้งหมดที่มีมาก่อน (ไม่ว่าจะทำโดยลายลักษณ์อักษร วาจา หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างท่านและ VSS ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการสละสิทธิ์ในข้อตกลงจะไม่ผูกพัน VSS เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอนุมัติโดย VSS และผู้อนุญาตของ VSS สละสิทธิ์ในสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ การที่ VSS ไม่ใช้สิทธิหรือไม่บังคับสิทธิหรือบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ

ของข้อตกลงจะไม่ถือเป็นการละสิทธิในสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากส่วนใดของข้อตกลงไม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้ในศาลที่มีอำนาจใดๆ ส่วนนั้นจะตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของ VSS ให้ใกล้เคียงที่สุด และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลและบังคับใช้ได้เต็ม โดยไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมายหรือกฎหมายที่ขัดแย้งใดๆ ท่านตกลงว่าการเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ VisionLink และ/หรือการเป็นสมาชิกบริการของท่านนั้น ต้องยื่นภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับจากเกิดการเรียกร้องหรือมูลฟ้อง มิฉะนั้นจะต้องห้ามยื่นไปตลอดกาล

23. ภาษา

ภาษาของข้อตกลงนี้คือภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความ หรือในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

แก้ไข 7 มิถุนายน 2018